

Chúa nhật XV – B

GỈT IẮT GEN KIS, Ờ GỈT IẮT GEN ROH.

Biết nghe thì sống, không nghe thì mất

Tam rơnàng yau krung be tam rơnàng do, Yàng hòì dô êt cau, làng sồ tus mớ làng bol Yàng dê, cau lờ iắt bol khai lah iắt Yàng, cau lờ ờ iắt bol khai lah ờ iắt tòm Yàng.

Trong thời đại xa xưa cũng như thời đại ngày nay, Thiên-Chúa chọn gọi một số người, để sai đến với dân của Chúa, ai nghe họ là nghe Chúa, ai không nghe họ là không nghe chính Thiên-Chúa.

Bol he iắt jónau cau ala-bớ sớndăn mắt lah Amos, khai đớ lah jónau đớ khai dê ở di bớ is sả tòm khai, mớya lah bớ Yàng nễh jào khai in pal đớ.

Chúng ta nghe ngôn sứ có tên là Amos, ông nói rằng lời ông nói không phải bởi riêng ông, nhưng là bởi Thiên-Chúa đã trao cho ông phải nói.

Dilah ngắn lah jónau Yàng dê, gen kòn-bớnus pal sền ngắc : iắt gen kis, ờ iắt gen roh, ờ rớgớ sền ở sớp.

Nếu thật là lời của Thiên-Chúa, thì con người phải coi chừng : ai nghe thì sẽ được sống, mà ai không nghe thì sẽ hư mất, chứ không thể coi thường được.

Iắt wớl jónau yau-lài tam sắ-goh, bol he gắt lah nễh gềh rơnàng làng bol Israel nễh kong chớ jê, roh ù dà, roh hù duh-khoai, roh jớh hù bớnhắ mớ kong cau kup-pớrdô tam lớgar ngắi ngắn, kồ kai gớ dê lah tài bớh làng bol Israel ở iắt mớ sền ở sớp jónau cau-ala bớ bớto.

Nghe lại lịch sử Kinh Thánh, chúng ta biết rằng dân Israel đã có thời phải chịu cảnh tang thương, mất nước, mất đền thờ, nhiều người mất cả gia đình và chịu cảnh lưu đày biệt xứ, nguyên cớ của chuyện này là vì họ đã không nghe và coi thường lời ngôn sứ dạy dỗ.

Kòn bớnus pal kong bớta glài đờng bớh bớta kớrdắng nùs mớ jónau bớto Yàng dê gắn đớ bol ala-bớ Khai dê.

Con người phải trả giá đắt vì sự cứng lòng với lời dạy dỗ của Chúa qua các sứ giả của Ngài.

Gen nùs nhóm bol he mbe lớh?

Vậy thì tâm hồn chúng ta phải làm sao ?

Dilah bol khai mìn̄g lah kòn-bonus gen ở gớ cau lờ rợi kup tũ he bớ he ở pindờn bol khai, mớya tài bớ hỡ lah bol Yàng nẻh hời mớ nẻh pớyoa, gen tàng ở pindờn mớ ở iấ bol khai lah ở iấ sả tởm Yàng, tài bớ tởm Yàng ngui bol khai.

Nếu họ chỉ là con người thì không ai có quyền kết tội chúng ta vì chúng ta không tin nơi họ. Nhưng vì đó là những người Chúa đã kêu gọi và đã sai đi, nên không tin họ là không tin không nghe chính Chúa, vì chính Chúa là Đấng dùng họ.

Rờnàng do Kờnrầ ãm pớjấ sớ cau ala Kờnrầ tus bớo làng bol Kờnrầ dẻ, bol he rợi gít đal bol hỡ bớ iấ bol khai bớo jớ nau ngắ ngồn Kờnrầ dẻ.

Thời nay Chúa tiếp tục sai người thay mặt Chúa đến dạy dỗ Dân Chúa, chúng ta có thể nhận ra họ nhờ nghe họ dạy dỗ những lời chân lý của Chúa.

Cau ala-bớ Kờnrầ lah cau ở đớ jớ nau bớ nũ he halah làng di nũ cau do cau ne, mớya pal đớpả mớ jớ nau ngắ ngồn Kờnrầ dẻ, jớ nau hỡ song lah jớ nau tởngklàs mớ lờ he in kis.

Người ngôn sứ là người không nói điều chi bởi ý mình hay là để được lòng người này người nọ, nhưng phải trung thành với lời chân lý của Chúa, lời đó mới là lời cứu độ và làm cho chúng ta được sống.

Nẻh gẻh đớ Kờnrầ Jesu yal lầi bớ alả bol ala-bớ blắ ởs pớrlôm làng bol, bol khai mìn̄g jời jớ nau đớ di nũ cau mớ ở di nũ Yàng, alả jớ nau bol hỡ dẻ ở kướ mớ ở tởngklàs cau lờ.

Đã có lần Chúa cảnh báo về những ngôn sứ giả chuyên lừa bịp dân chúng, họ chỉ tìm kiếm những lời lẽ hợp lòng người mà không hợp lòng Chúa, nên những lời ấy vô ích và không cứu được ai.

Đớ gớ rẻng bớ Yàng mớ gùng dà Yàng dẻ mớ đớ ở di, gen sớ lờ cau iấ in ngài mớ Yàng mớ gùng dà Yàng dẻ rớlau tai.

Nói về Chúa và đường lối của Chúa mà nói sai, thì càng làm cho người nghe càng xa Chúa và đường lối của Ngài hơn nữa.

Bol he kớp kờn̄ gẻh tồ gít iấ bớta ngắ ngồn, ở iấ jớ nau pớndờm lờ ớnai he.

Chúng ta mong muốn tai biết nghe lời chân lý, không nghe những lời dụ dỗ làm hại ta.

Bol he krung lờ be lờ làng nũ nhóm ở kớrdắng mớ alả jớ nau hời jà Yàng dẻ làng he lờ tam gùng dà Yàng dẻ.

Chúng ta cũng cần làm thế nào để cho lòng của chúng ta không cứng cõi trước lời mời gọi của Chúa, để chúng ta đi trên đường lối của Chúa.

Pơjum niam Yàng dê lah cau Yàng poyoa tus mơ ală bol he, làng lăm he tam gùng tốngklās Yàng dê, dẫn ai he in gễh nùs nhơm gít wă-dờp ală jơnau bớto Pơjum-niam dê.

Hội thánh là người Chúa sai đến với tất cả chúng ta, để hướng dẫn chúng ta đi trên con đường cứu độ của Chúa, xin cho chúng ta có tâm hồn luôn đón nhận những lời dạy dỗ Hội thánh.

Lm. Fx. K'Brel